

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
วันอังคาร ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไพบูลย์ วงษ์พิเดช	ประธานสภา อบต.บ่อใหญ่	ไพบูลย์ วงษ์พิเดช	
๒	นางสาวฉัตรฤดี ชูทรัพย์	รองประธานสภา อบต.บ่อใหญ่	ฉัตรฤดี ชูทรัพย์	
๓	นายพินิจ จำนงศรี	เลขาธิการสภา อบต.บ่อใหญ่	พินิจ จำนงศรี	
๔	นายสมพร ไผ่ตรีแพน	ส.อบต. หมู่ ๑	สมพร ไผ่ตรีแพน	
๕	นายพิสิทธิ์ศักดิ์ ศิริภณพานิข	ส.อบต. หมู่ ๒	พิสิทธิ์ศักดิ์ ศิริภณพานิข	
๖	นางเคลือวรรณ พิมพ์จ่อง	ส.อบต. หมู่ ๓	เคลือวรรณ พิมพ์จ่อง	
๗	นายพลรัตน์ วงละคร	ส.อบต. หมู่ ๕	พลรัตน์ วงละคร	
๘	นางพิลัยพร จันทะคาม	ส.อบต. หมู่ ๖	พิลัยพร จันทะคาม	
๙	นายताल พลจำ	ส.อบต. หมู่ ๗	ताल พลจำ	
๑๐	นายอร่าม กางเกตุ	ส.อบต. หมู่ ๘	อร่าม กางเกตุ	
๑๑	นายสำราญ จันโท	ส.อบต. หมู่ ๙	สำราญ จันโท	
๑๒	นายสุเวช แก่นภักดี	ส.อบต. หมู่ ๑๐	สุเวช แก่นภักดี	
๑๓	นายเอกสิทธิ์ สุระป้อง	ส.อบต. หมู่ ๑๑	เอกสิทธิ์ สุระป้อง	
๑๔	นายนิพล เพี้ยป้อง	ส.อบต. หมู่ ๑๓	นิพล เพี้ยป้อง	
๑๕	นางสงบ ชากัน	ส.อบต. หมู่ ๑๔	สงบ ชากัน	
๑๖	นายเกรียงไกร แก้วศรีจันทร์	ส.อบต. หมู่ ๑๕	เกรียงไกร แก้วศรีจันทร์	
๑๗	นายรัศมี แก้วดวงดี	ส.อบต. หมู่ ๑๗	รัศมี แก้วดวงดี	
๑๘	นางสุไพบ โครตประทุม	ส.อบต. หมู่ ๑๘	สุไพบ โครตประทุม	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑				
๒				
๓				
๔				
๕				

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	ดร. กิตติชัย พิมพ์จ่อง	นายก อบต.บ่อใหญ่	กิตติชัย พิมพ์จ่อง	
๒	นายคำมี อามาตร	รองนายก อบต.บ่อใหญ่	คำมี อามาตร	
๓	นายจำปา นามบุตรดี	รองนายก อบต.บ่อใหญ่	จำปา นามบุตรดี	
๔	นายชัยสิทธิ์ ประชุม	เลขาธิการนายก อบต.บ่อใหญ่	ชัยสิทธิ์ ประชุม	

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
วันอังคาร ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
วาระที่ ๓ การลงมติ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

(การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรอง  
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน ตามที่ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้ชี้แจง  
เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนั้น ขอเรียนต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมอยู่  
ระหว่างการจัดทำและต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๓๓ ได้ตรวจสอบ และนำเข้าวาระการ  
ประชุมเพื่อให้สภาฯ ได้รับรองต่อไปครับ

ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ  
ประชุมสภาฯ ข้อ ๓๓ ในการรับรองตามวาระนี้ขอยกไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมใน  
คราวต่อไป

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้นถาม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่

ประธานสภาฯ ๕.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
วาระที่ ๓ การลงมติ

เลขานุการสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย

สำหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย วาระที่ ๓ การลงมติ มีระเบียบ  
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา  
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

สมพร ไมตรีแพน  
(นายสมพร ไมตรีแพน)  
คกก.ตรวจรายงานการประชุม

พิลัษพร จันทคาม  
(นางพิลัษพร จันทคาม)  
คกก.ตรวจรายงานการประชุม

เอกสิทธิ์ สุระป่อง  
(นายเอกสิทธิ์ สุระป่อง)  
คกก.ตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ/...

ประธานสภาฯ

วาระก่อนหน้านี้มีมติเห็นชอบกับผลการแปรญัตติฯ เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เห็นชอบ ๑๗ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภาฯ

๕.๒ มาตรการที่ใช้บังคับแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน

เชิญเลขานุการสภาฯ ได้อธิบายเกี่ยวกับมาตรการใช้บังคับแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ได้ทราบถึงรายละเอียดครับ

เลขานุการฯ

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ทุกท่าน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำมาตรการที่ใช้บังคับแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตามมาตรการนี้ กรณีฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน หมายถึง

๑.๑ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒

๑.๒ ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

๑.๓ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำขึ้นเพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรม ตามข้อ ๑.๒

๑.๔ การไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่นๆ หรือกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัจริยธรรม ในกรณีที่ได้แต่งตั้ง

๒. กระบวนการพิจารณาและดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีมีการกระทำความผิดการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

สมพร ไผตรีแพน  
(นายสมพร ไผตรีแพน)

พิลัยพร จันทคาม  
(นางพิลัยพร จันทคาม)

เอกสิทธิ์ สุระป๋อง  
(นายเอกสิทธิ์ สุระป๋อง)

๒.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐ/...

๒.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน สื่อมวลชน สามารถร้องเรียนได้หลายช่องทาง อาทิ ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น หรือร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร หรือร้องเรียนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยร้องเรียนในเรื่องอันอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือสร้างความเสียหายต่อราชการ หรือปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ หรือพบการกระทำที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งมีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเบื้องต้นเพียงพอที่จะดำเนินการพิจารณาต่อไปได้ว่าผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดฝ่าฝืนจริยธรรม

๒.๒ ให้จังหวัด อำเภอ หรือส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาและดำเนินการเรื่องร้องเรียนตามข้อ ๒.๑ โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นในเบื้องต้น และรายงานพร้อมพยานหลักฐาน (ถ้ามี) ต่อผู้มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย ทั้งนี้ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง

๒.๓ เมื่อได้รับการรายงานตามข้อ ๒.๒ ให้ผู้มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายพิจารณาและมีข้อสั่งการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน โดยต้องดำเนินการแจ้งผลหรือมีการตอบกลับให้ผู้ร้องทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ อาจพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่สืบหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

๓. เมื่อผลการพิจารณาปรากฏว่า มีการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหาร ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๓.๑ ให้ผู้มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายแจ้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี หยุดพฤติกรรมการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม เว้นแต่การฝ่าฝืนจริยธรรมนั้นเข้าเงื่อนไขการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้มีอำนาจกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการตามกฎหมายนั้น เพื่อสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง

๓.๒ ให้หน่วยงานรายงานการดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับรายงานแล้ว จะรายงานการดำเนินการในภาพรวมต่อ ก.ม.จ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ม.จ. กำหนดรวมถึงเปิดเผยรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ

๔. มาตรการการคุ้มครองผู้ร้องและการกันเป็นพยาน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อหน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ ให้ถือเป็นความลับของราชการและให้ปกปิดชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดที่ระบุตัวตนของผู้ร้อง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ กรณีผู้ร้อง หรือผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสหรือให้ถ้อยคำในฐานะพยานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการดังนี้

๔.๒.๑ ให้ถือว่าการให้ข้อมูล แจ้งเบาะแส หรือการเป็นพยาน หรือการส่งเอกสารหลักฐานเป็นการปฏิบัติราชการ

๔.๒.๒ ผู้บังคับบัญชาจะต้องไม่กลั่นแกล้งหรือข่มขู่ทางใด ๆ ต่อผู้ร้อง หรือผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสหรือให้ถ้อยคำในฐานะพยาน

๔.๒.๓ ผู้บังคับบัญชาจะต้องให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้อง หรือผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสหรือให้ถ้อยคำในฐานะพยาน มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่ ถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรมจากผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๔.๒.๔ ในกรณีที่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ร้องได้ร้อง หรือผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสหรือให้ถ้อยคำในฐานะพยานขอความคุ้มครอง ผู้บังคับบัญชาส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลหรือที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่สังกัด องค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลและตามกฎหมาย ต้องพิจารณาและดำเนินการให้ความคุ้มครองตามสมควรแก่กรณี

๔.๓ ในกรณีผู้ร้อง หรือผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสหรือให้ถ้อยคำในฐานะพยานไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจพิจารณาและดำเนินการให้ความคุ้มครองตามสมควรแก่กรณี และในกรณีที่ไม้อาจให้ความคุ้มครองหรือไม่มีมาตรการอันเหมาะสมต่อการให้ความคุ้มครองดังกล่าว อาจประสานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปก็ได้

๔.๔ ส่วนงานที่มีหน้าที่ภารกิจในด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลหรือที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือผู้ที่อาจได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาและดำเนินการเรื่องร้องเรียน สามารถเสนอต่อนายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายของผู้บริหารท้องถิ่นนั้นแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณากันผู้มีส่วนร่วมในการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานไว้เป็นพยานได้

๔.๕ นายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายอาจพิจารณาให้รางวัลหรือบำเหน็จบำนาญความชอบเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ร้อง หรือผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสหรือให้ถ้อยคำในฐานะพยาน อันเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อราชการ โดยผู้นั้นต้องมีได้มีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน

๔.๖ ในกรณีนายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ไม่เหมาะสมหรือกระทำการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน นายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ถูกกล่าวหาหานั้นไม้อาจดำเนินการเกี่ยวการใช้อำนาจออกคำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือดำเนินการใดที่จะเป็นผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิของผู้ร้อง หรือผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสหรือให้ถ้อยคำในฐานะพยาน

สมพร ไมตรีแพน

(นายสมพร ไมตรีแพน)

พิลัยพร จันทคาม

(นางพิลัยพร จันทคาม)

เอกสิทธิ์ สุระป๋อง

(นายเอกสิทธิ์ สุระป๋อง)

๔.๗ ห้ามมิ/...

๔.๗ ห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นใดที่มาจากจากการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ใช้บังคับแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหาร ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติหน้าที่และอำนาจหรือกฎหมายหรือตามมติ ก.ม.จ. โดยคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๕. หากพบว่าไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการนี้ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจะแจ้งนายกขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายของผู้บริหารท้องถิ่นนั้นแล้วแต่กรณีพิจารณาและดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

ประธานสภาฯ

ถามสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับมาตรการที่ใช้บังคับแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานหรือไม่ครับ

ถ้าไม่มี ขอที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

๕.๓ ขอตัดหรือตัดแต่งต้นไม้ในเขตทางสาธารณประโยชน์

เชิญ ดร.กิตติชัย พิมพ์จ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ชี้แจงการขอตัดหรือตัดแต่งต้นไม้ในเขตทางสาธารณประโยชน์ครับ

นายกฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ทุกท่าน กระผม ดร.กิตติชัย พิมพ์จ่อง ขอชี้แจงการขอตัดหรือตัดแต่งต้นไม้ในเขตทางสาธารณประโยชน์

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ได้รับแจ้งจากประชาชนตำบลบ่อใหญ่เกี่ยวกับกรณีต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นปกคลุมสายไฟฟ้า ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาสายไฟฟ้าแรงสูงขาด หากเกิดลมพายุพัดส่งผลให้กิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่ หักหล่นล้มทับเสาไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าแรงสูงจนเกิดก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน บริเวณถนนจากหนองสระพังไปห้วยโสมม่วง และจากถนนบ้านบ่อใหญ่ ไปบ้านหนองหญ้าปล้อง ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีต้นไม้ขนาดใหญ่ ได้แก่ ไม้ยางนา ไม้พฤษภ ไม้ ยูคาลิปตัส และไม้ยืนต้นอื่นๆ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตัดหรือตัดแต่งต้นไม้ในบริเวณดังกล่าว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ จึงขอตัดหรือตัดแต่งต้นไม้ในเขตทางสาธารณประโยชน์ครับ

ประธานสภาฯ

ถามสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับตัดหรือตัดแต่งต้นไม้ในเขตทางสาธารณประโยชน์หรือไม่

ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

สมพร ไมตรีแพน

พิลัษพร จันทคาม

เอกสิทธิ์ สุระป่อง

(นายสมพร ไมตรีแพน)

(นางพิลัษพร จันทคาม)

(นายเอกสิทธิ์ สุระป่อง)

คกก.ตรวจรายงานการประชุม

คกก.ตรวจรายงานการประชุม

คกก.ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระ/...

ระเบียบวาระที่ ๖ อื่นๆ

- ไม่มี

ประธานสภาฯ

- ถ้าไม่มีอะไรกระทบ นายไพบูลย์ วงษ์พิเดช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  
ขอปิดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

พินิจ จำนงศรี

(นายพินิจ จำนงศรี)

เลขานุการสภาฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สมพร ไมตรีแพน

(นายสมพร ไมตรีแพน)

คณะกรรมการตรวจ

บันทึกรายงานการประชุม

พิสัยพร จันทคาม

(นางพิสัยพร จันทคาม)

คณะกรรมการตรวจ

บันทึกรายงานการประชุม

เอกสิทธิ์ สุระป้อง

(นายเอกสิทธิ์ สุระป้อง)

คณะกรรมการตรวจ

บันทึกรายงานการประชุม

ไพบูลย์ วงษ์พิเดช

(นายไพบูลย์ วงษ์พิเดช)

ประธานสภาฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม